



Tổng quan về Thành phố Hải Phòng

(Tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng)

Hải Phòng có vị thế là một thành phố cảng, công nghiệp phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc của đất nước, là cửa ngõ hướng ra biển của các tỉnh phía Bắc và cả nước. Bên cạnh đó, Hải Phòng còn có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng - an ninh, là “phên giậu” phía Đông tổ quốc, có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trong lịch sử, Hải Phòng là một trong những cái nôi ra đời của giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng bộ Thành phố, Hải Phòng đã trở thành trung tâm của phong trào đấu tranh cách mạng trên cả nước.

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Song do dã tâm xâm lược, thực dân Pháp lại gây hấn, tiến hành cuộc chiến tranh mới, quyết tâm tiêu diệt Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày 20/11/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ ở Hải Phòng. Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng – Kiến An đã tiến hành thành công cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện trong vùng địch tạm chiếm sâu, lập nhiều chiến công xuất sắc, làm nên truyền thống “đường 5 anh dũng”, “đường 10 Quạt khởi”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”; góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Tuy nhiên, khác với các địa phương, ngay sau khi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng lại bước tiếp vào cuộc chiến đấu mới, đó là thời kỳ “300 ngày giải phóng quê hương”. Trong thời gian này, cuộc đấu tranh với địch trên các mặt trận kinh tế, chính trị diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Hải Phòng đã đập tan ý đồ phá hoại thành phố Cảng, phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ của thực dân Pháp và bọn tay sai, bảo vệ vững chắc thành phố.

Ngày 13/5/1955, bộ đội ta tiến vào tiếp quản thành phố, cả rừng cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu. Ngày 13/5 từ đây đã chính thức trở thành ngày kỷ niệm giải phóng Hải Phòng.

Từ đó đến nay, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã liên tục chiến đấu, xây dựng, phát triển, có những đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, quân

và dân cả nước giành những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa thời đại và lịch sử sâu sắc.

Sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, Hải Phòng trong thời đại mới là đô thị loại I trực thuộc trung ương, trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Hải Phòng được định hướng phát triển để trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa; trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng nhằm mục đích lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc phục vụ các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 của thành phố Hải Phòng; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội của thành phố.

Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên tiêu chí thể hiện được những đặc trưng, tiêu biểu của vùng đất và con người Hải Phòng, về truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo; những thành tựu của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố; truyền thống yêu nước, lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc và thành phố Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Để cuộc thi Sáng tác tranh cổ động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các tác giả trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, các cơ quan báo chí trong cả nước.